

ĐỒNG BÀO TỶ NẠN TẠI THÁI LAN CẦU CỨU!

Nam Lộc

Chúng tôi vừa nhận được thư cầu cứu của 3 gia đình người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan khẩn thiết cầu xin lòng thương xót của cộng đồng người Việt tại hải ngoại để giúp đỡ, can thiệp và tranh đấu cho họ thoát cảnh tù tội tại Thái Lan, nhất là mối lo sợ bị trả về VN.

Xin nhắc lại ở đây, Vương Quốc Thái Lan là một quốc gia rất tử tế và giàu lòng nhân ái. Mặc dù họ không ký vào Công Ước Tỵ Nạn Quốc Tế 1951, nhưng nước Thái vẫn âm thầm che chở và giúp đỡ hàng trăm ngàn người tỵ nạn hiện nay, trong số đó có gần 2000 đồng bào VN của chúng ta. Cảnh sát Thái cũng làm ngơ để cho họ đi kiếm sống, không khác gì hoàn cảnh của hàng triệu người Mỹ Tây Cơ đang sống bất hợp lệ ở Hoa Kỳ, mặc dù không có giấy tờ, nhưng cũng chẳng ai bắt bớ hoặc bỏ tù, ngoại trừ khi phạm những tội khác không phải vì cư trú bất hợp pháp.

Hiện nay những người Việt bị bắt ở Thái Lan đã vừa phải ra tòa trình diện và đóng phạt mỗi người gần 10 ngàn Baht. Cám ơn Phong Trào Việt Hưng đã giúp đỡ cho 2 gia đình, và cộng đồng người Việt tại Brisbane, Úc Châu đã gởi tiền giúp một gia đình cưu thuyền nhân.

Ngoài ra chúng tôi cũng được biết là 2 gia đình trong số này đã có quý vị ân nhân, một tại Houston và một tại Nam California, đứng ra bảo lãnh qua diện Bảo Trợ Tư Nhân, Welcome Corps và đang chờ được cứu xét để được phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Gia đình cưu thuyền nhân còn lại, và một số đồng bào cùng hoàn cảnh thì đang được cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tại Brisbane vận động cho định cư qua chương trình nhân đạo của quốc gia này.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ hai lá thư kêu cứu của các gia đình người tỵ nạn đến quý vị quan tâm:

Người bị bắt thứ nhất là anh Nguyễn Thanh Khải (cưu thuyền nhân)

KÍNH THƯA CÔ CHÚ BÁC ,

Con là: Nguyễn Thị Thanh Ngân, 17 tuổi con gái lớn của ba Nguyễn Thanh Khải, người tỵ nạn đang sống ở Thailand. Vừa qua ngày 23/7/2024 cha con đã bị cảnh sát Thái ập vào tiệm bắt cùng với chú Thạch Phum Rích và ngày 25/7/2024 ra tòa chờ đưa vào trại giam IDC. Trước đây vào năm 1990 cha con là thuyền nhân đã ở trại tỵ nạn Sikiew, đến năm 1996 thì bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam. Sau đó vào năm 2013 gia đình con quay lại Thailand một lần nữa để tiếp tục xin tỵ nạn. Ở đây con lớn lên và được đi học cho đến nay. Gia đình có 3 con nhỏ nên được người Thái thương và giúp đỡ cho chỗ làm ăn. Cha và mẹ con lo bươn chải ngày đêm kiếm tiền để nuôi chị em con, cha mẹ con sống rất chân thật, sẵn sàng giúp người tỵ nạn và chưa từng biết hại ai, riêng con thì giúp đỡ thông dịch cho những bà con cơ nhỡ gặp khó khăn với khả năng của con...Sở dĩ con nói ra điều này vì gia đình con bị chính người Việt tỵ nạn tại đây chỉ điểm ám hại.

Con không nói sai vì cha con biết tiếng Thái nên sau khi bị bắt lên xe thì nghe rõ cảnh sát họ nói với nhau sẽ qua soi 3 bắt bác Long (Đệ) luôn, họ có danh sách tên họ, địa chỉ bằng tiếng Việt và ở tòa án, con nghe cảnh sát nói chính người Việt thưa tụi bây chứ ai...Thật là khốn

khổ, đã là tị nạn với nhau mà nỡ lòng nào hại gia đình con và những người tị nạn khác như vậy.

Thưa cô chú bác, con viết bài này có ý cảnh báo cho những người tị nạn đang sống bất hợp pháp tại đây biết nên đề phòng, đồng thời cũng thiết tha mong cô chú bác ở hải ngoại có cách nào giúp đỡ cho cha con được thoát khỏi tù tội. Gia đình con xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú bác nhiều sức khỏe.

Xin cảm ơn MTQ

Con gái của ba Nguyễn Thanh Khải.

Liên lạc Nguyễn Thị Thanh Ngân (con gái Nguyễn Thanh Khải)

<https://www.facebook.com/share/v/yegj2u8A6JexHScW/?mibextid=qi2Omg>

Phone +66 829190153

Người bị bắt thứ hai là anh Thạch Phum Rích

Bangkok 28/7/2024

Đơn xin giúp đỡ .

Tôi tên: Thạch Thị Kha. Vợ của anh Thạch Phum Rích. Là người tị nạn ở Thái Lan.

Hôm 23/7/2024 chồng tôi đi làm về ghé thăm chỗ anh Nguyễn Thanh Khải chơi , thì vừa lúc đó xe tomo xuống bắt anh Khải thì thấy chồng tôi ở đó , tomo hỏi chồng tôi ở đây có hộ chiếu không thì chồng tôi trả lời không có thì tomo bắt chồng em lên xe cùng với anh Nguyễn Thanh Khải . Sau đó họ chạy qua bắt thêm chú Nguyễn Văn long đưa lên xe luôn , và đưa cho một tờ giấy lặn tay rồi đưa về trại giam Lamlukka chờ ngày lên tòa.

Hôm ngày 24/7/2024 tôi có lên thăm thì trại giam Lamlukka báo cho biết sáng 25/7/2024 đưa ra tòa chuẩn bị đóng tiền tòa từ 7000 bth đến 9000bth , thì tôi về nhà mượn anh chị em tị nạn ở đây mỗi người một ít được 9000 bth và ngày 25/7/2024 đưa lên tòa thì tòa phạt 9000 bth , tòa xét xử xong đưa lại cho tôi 1.000 baht để đóng tiền phòng trại giam Lamlukka , và họ nói chờ ngày đưa vô IDC .Sau đó anh chị em chúng tôi cũng cố gắng nhờ người và năn nỉ họ thả 3 người ra , nhưng nhân viên cảnh sát họ nói người Việt tị nạn mà thừa chứ ai , khi nghe như vậy tôi thật sự rất buồn , người Việt đi hại người Việt mình . Chúng tôi biết tên những người chỉ điểm để bắt 3 người , nhưng vì tình đồng bào nên chúng tôi không muốn nêu tên . Và tôi cũng mong những người đó nên dừng lại khi mọi chuyện đi quá xa , nếu mình còn tính người .

Sáng nay tôi đưa 2 đứa con nhỏ đi thăm ba trong trại giam , .ba thì nhớ và lo cho con nhỏ và vợ, không biết vợ con ở ngoài có gì ăn .con thì khóc tìm ba mỗi khi vô thăm ba trong trại giam , đứa lớn 3 tuổi hỏi sao ba không về nhà mà ba ở đây làm gì , con nhớ ba lắm ba ơi về nhà đi. Mọi người xung quanh nhìn ai cũng muốn rút nước mắt . Còn ba chỉ biết lặng phình và nói con về với mẹ đi mai mốt ba về nhà với con, tôi thấy con khóc chỉ biết khóc theo con, tôi cảm thấy thương chồng , khi ở Việt Nam thì ở tù cộng sản , qua tới thái lan thì vô tù một lần nữa . Thương chồng cảnh tù tội mà không biết làm thế nào để lo cho chồng , trong khi ở nhà lại có 2 con nhỏ , tôi không thể đi làm vì con còn quá nhỏ , những sinh hoạt hàng ngày

hàng tháng như , sữa , ăn uống và tiền nhà đều trông chờ vào chồng tôi . Nhưng nay không may chồng tôi bị cảnh sát bắt thì hoàn cảnh mẹ con tôi đang rơi vào bế tắc . Vì vậy nay tôi xin mạo muội viết thư này để gửi đến cộng đồng hải ngoại xin hãy giúp đỡ cho mẹ con tôi cũng như chồng tôi thoát khỏi tù IDC để sớm được về với gia đình.

Tôi xin chân thành cảm ơn đến các MTQ rất nhiều .
Xin liên lạc

Thạch Thị Kha (vợ người bị bắt Thạch Phum Rích.

<https://www.facebook.com/share/p/whrz5a9vjUGn5YrT/?mibextid=qi2Omg>

Phone +66943261308

hoặc quý vị có thể liên lạc với cô Phương Vũ thay mặt cho ba người tị nạn

phuongvu453493@gmail.com

WhatsApp: +66990582064

Nam Lộc

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/1334297491.1827599.1722453077532%40mail.yahoo.com>.

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10800 TÁC PHẨM